

## “พาณิชย์” คิกออฟโครงการ “Trademark Monitor” เดินทางปกป้องแบรนด์ไทย ขยายโอกาสในเวทีโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัวโครงการ Trademark Monitor ใฝ่ระวังการนำเครื่องหมายการค้าของคนไทยไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยไม่สุจริต มุ่งปกป้องสิทธิ SME ไทย และสร้างความมั่นใจในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมฉลากลดเลอสรรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ Trademark Monitor เปิดเผยว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพทางการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย โดยปัจจุบัน SME ในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนถึง ๙๙.๕% ของวิสาหกิจทั้งหมด และสร้างการจ้างงานมากถึง ๗๑.๗% ของแรงงานในระบบ รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์จึงให้ความสำคัญกับการดูแล ส่งเสริม และปกป้องผลประโยชน์ของ SME โดยเฉพาะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งทางการค้าต่างชาติ ซึ่งทำนุรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฏฐ์ ตรีสรพวงค์) ได้มอบนโยบายแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกำชับให้เร่งแก้ปัญหาผู้ประกอบการไทยถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เพราะสร้างความเสียหายทางธุรกิจและทำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขานรับนโยบายดังกล่าว และได้จัดทำโครงการ Trademark Monitor ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่มีแผนส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เริ่มนำร่องในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญ ๒ อันดับแรกของไทยที่มีมูลค่าการค้าสูงกว่า ๘.๔ ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยในโครงการฯ จะมีการใฝ่ระวังการละเมิดเครื่องหมายการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยเป็นเวลา ๑ ปีเต็ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งหากพบการละเมิดฯ จะสามารถแจ้งผู้ประกอบการให้ยื่นคัดค้านได้ทันเวลา พร้อมจัดทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ โดยการใฝ่ระวังดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ การแนะนำทางใช้กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายและส่งเสริมช่องทางการค้าใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการปกป้องสิทธิและต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ร้อยตรีจักรา กล่าว

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดโครงการ ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “Trademark Monitor : รู้ทัน ป้องกัน ขยายโอกาสแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน ได้แก่ คุณธีระพงศ์ ระเบียบธรรม เจ้าของแบรนด์ยาดมหงส์ไทย คุณกวิณ ศุภกฤตกุล เจ้าของแบรนด์สินค้า JOYOUS รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ในการเสวนา นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทีมงานเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งในมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยในเบื้องต้นมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า ๑๐๐ ราย